

Số: 42 /BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 4
(Từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2013)

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRONG THÁNG:

1. Tháng qua, các cơ quan báo chí đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn (2011 - 2015) để ổn định sản xuất, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài tuyên truyền đến toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã tiếp tục tập trung tuyên truyền về các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; kích thích tiêu dùng, giải quyết hàng tồn kho; tiếp tục thực hiện sâu rộng và hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; quản lý điều hành giá cả, kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý; kiểm soát chặt chẽ thị trường và nhập khẩu, chống buôn lậu; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội cải thiện đời sống nhân dân; tập trung tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013; việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Đặc biệt, báo chí đã dành nhiều thời lượng, mở chuyên trang tuyên truyền đậm nét về chủ đề Kỷ niệm 143 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2013); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4-2013), 127 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2013) và một số ngày lễ kỷ niệm khác.

Nhìn chung, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong tháng qua đã bám sát tôn chỉ, mục đích, bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước để thông tin nhanh, đầy

đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong tỉnh, trong nước và quốc tế, đặc biệt là các sự kiện lớn, đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tiêu cực và tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Báo chí cần đi sâu đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nắm bắt, phản ánh tâm tư của nhân dân về việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như sự cần thiết trong việc ban hành chính sách của tỉnh đối với các vấn đề xã hội ở địa phương; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

2. Hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phản ánh về Đắk Lắk:

a. Báo chí địa phương:

- Báo Đắk Lắk đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; Thông tin đảm bảo đúng định hướng tuyên truyền, không có thông tin trái với quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng các chuyên mục, trang tin, phóng sự trên báo ngày một nâng cao... Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, báo Đắk Lắk đã kịp thời thông tin về diễn biến tình hình đất nước và quốc tế, đưa tin nhanh và toàn diện các hoạt động của các ngành, các cấp trong tỉnh. Nhiều thông tin phản ánh đã có tác động tích cực, góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nảy sinh ở các lĩnh vực, địa phương.

- Trong tháng qua, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh luôn chú trọng đổi mới hình thức, nội dung và kết cấu chương trình phù hợp, từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán, thính giả. Đã tập trung tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) và kết quả triển khai các chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tuyên truyền các biện pháp của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tăng thu ngân sách địa phương và chống hạn, chống cháy, vận động nhân dân tiết kiệm điện, nước sinh hoạt...; chủ động ngăn chặn sự xâm nhập của virus cúm A/H7N9 vào Việt Nam cũng như triển khai các biện pháp phòng chống tại cộng đồng, tránh lây nhiễm sang người...

b. Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn, đã chú trọng đến các nội dung định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ

của mình qua việc phản ánh đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra trong tỉnh như: các hoạt động của ngành Giáo dục - Đào tạo trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm học 2012-2013; gương người tốt, việc tốt; công tác phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm; các giải pháp kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm...Nhiều tin, bài được đăng tải với chất lượng cao đã có sức lan toả sâu rộng trong xã hội, góp phần tích cực vào việc vận động cán bộ và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tiếp tục việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Một số cơ quan báo chí Trung ương thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ hàng tháng và có nhiều tin, bài không những phản ánh kịp thời mà còn phân tích đánh giá đúng mức, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội, tiêu biểu như các báo Tiền phong, Tuổi trẻ, Thanh niên, Dân tộc và phát triển....

II. NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ PHẢN ÁNH TRONG THÁNG:

1. Thông tin về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Các cơ quan báo chí như: Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, VOVnews, Dân Việt, Tuổi trẻ, TTXVN...đồng loạt đăng tin, bài về Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Các báo cho biết: Năm nay Lễ giỗ diễn ra trong 7 ngày từ 04/3 – 10/3 âm lịch (tức 13/4 đến 19/4) với sự góp giỗ của 8 tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu. Tâm điểm của ngày khai hội chính là lễ đón bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Rất nhiều sự kiện đã diễn ra trong lễ hội văn hóa dân gian đường phố lần đầu tiên tại thành phố Việt Trì với chủ đề “Văn hóa đất Tổ Hùng Vương – Hội tụ và tỏa sáng”.

Trong những ngày diễn ra Lễ hội, hàng loạt sự kiện trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương 2013 đã diễn ra, như lễ dâng hương; khai mạc hội hát Xoan; lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân với nghi thức dâng sản vật đặc trưng của 13 huyện trong tỉnh Phú Thọ; lễ tế Mẫu Âu Cơ với nghi thức rước nữ quan độc đáo, lễ rước kiệu các xã vùng ven với phần thưởng cho đội giải nhất là vinh dự được rước kiệu vào ngày chính giỗ 10/3...

2. Hội nghị triển khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh : Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, VOV News, Nhân dân và Công thông tin điện tử tỉnh ...đưa tin: ngày 10/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam nhấn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cần chủ động xây dựng các chương trình tín dụng cụ thể, tiếp tục hạ lãi suất cho vay, tái cấp vốn nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trên địa bàn; tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn nhằm tạo điều kiện cho nông dân vay vốn sản xuất;

nâng cao vai trò của NHNN trong việc kết nối các doanh nghiệp... Trả lời các kiến nghị của UBND tỉnh, đồng chí cho biết NHNN sẵn sàng dùng nguồn tái cấp vốn để cho vay sản xuất và kinh doanh cà phê; nghiên cứu thành lập chính sách chung nhằm tái cơ cấu vốn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; tăng cường các nguồn vốn tín dụng đầu tư hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk; trong năm 2013 sẽ tập trung hướng về Tây Nguyên để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, tăng nguồn vốn cho vay sản xuất, kinh doanh cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo, xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ xây dựng trường học, trạm y tế ở các địa phương khó khăn... với tổng số vốn đầu tư hỗ trợ dự tính hơn 15,3 tỷ đồng...

3. Hàng loạt doanh nghiệp Đắk Lắk ngừng hoạt động: Đó là tiêu đề bài viết đăng báo Thanh niên ngày 07/4, bài báo cho hay: Theo UBND tỉnh, tình hình kinh tế khó khăn đã khiến hàng loạt doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là DN vừa và nhỏ, đã phải ngừng hoạt động. Trong quý 1 năm nay, toàn tỉnh có 50 DN ngừng hoạt động (tăng 29 DN so với cùng kỳ năm trước), trong đó 15 DN giải thể, 35 DN bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, có 5 chi nhánh, 1 văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động, 25 DN tạm ngừng sản xuất kinh doanh, 76 DN bỏ địa chỉ kinh doanh. Đến nay, Đắk Lắk có 6.399 DN đăng ký nhưng chỉ còn 4.998 DN đang hoạt động. Cục Thuế tỉnh cũng cho biết, nhiều DN bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng còn nợ thuế khá lớn, chưa trả nhiều hóa đơn giá trị gia tăng.

4. Về công tác bảo tồn voi rừng :

- Ngày 13/4, báo Tiền phong có bài viết: *Voi không sống nổi để chờ ngân sách*. Theo tác giả: đã 8 năm trôi qua kể từ khi tỉnh Đắk Lắk nhận được quyết định đầu tiên của Chính phủ về việc phải hành động khẩn trương để bảo tồn voi, đến nay xứ voi vẫn chưa biết bao giờ nguồn kinh phí này mới được rót về, dù dự án bảo tồn voi đã 3 lần được phê duyệt và chỉnh sửa bổ sung.

- Một vấn đề cũng khá nổi cộm liên quan đến chủ đề trên, các báo: Đắk Lắk, Thanh niên, TTXVN, Lao động, Tiền phong, Sài gòn Giải phóng thông tin về vụ việc trên địa bàn huyện Buôn Đôn vừa có thêm một con voi bị chết. Đó là voi cái có tên là Buôn Nhang (63 tuổi). Điểm phát hiện voi chết tại tiểu khu 483, thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn.

5. Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013:

Đài PT-TH tỉnh, báo Đắk Lắk thông tin: Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm 2013 (từ ngày 15/4 đến 15/5) được triển khai với chủ đề “An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể”. Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm nay chú trọng đến an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể là bởi bếp ăn tập thể phục vụ đông người, nếu chỉ cần mắc một sai sót hoặc một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều người và hậu quả rất nặng nề.

6. Về công tác quản lý và bảo vệ rừng:

Báo Quân đội nhân dân ngày 13/4 có bài viết: *Khai thác rừng trồng ở Đắk Lắk: Càng bán càng lỗ*. Bài báo phản ánh: hiện nay, hàng nghìn héc-ta rừng trồng ở tỉnh ta đã đến tuổi khai thác nhưng lại không tìm được đầu ra, dẫn tới

nguy cơ phải bán lâm sản với giá thấp hơn giá thành sản xuất ra ngoài tỉnh. Điển hình như tại Công ty TNHH-MTV Lâm nghiệp M'Đrắk trong năm 2012, đơn vị khai thác được gần 10.000m³ gỗ keo, xuất bán với giá 400.000 đồng/ster đôi. Bình quân mỗi héc-ta rừng trồng loại tốt khai thác được 60 - 80 ster đôi, sẽ thu được từ 24 đến 32 triệu đồng. Nếu là rừng xấu, sản lượng gỗ chỉ đạt 40 ster đôi, thì chỉ thu được 16 triệu đồng/ha. Nhắm tính sau từ 7 đến 10 năm cho chu kỳ từ khi trồng đến thời điểm khai thác, nếu là doanh nghiệp sẽ chi phí 22-25 triệu đồng/héc-ta, còn người dân chỉ 15-17 triệu đồng/héc-ta, thì rõ ràng về hiệu quả kinh tế của rừng trồng thấp, thậm chí nếu là rừng chất lượng kém thì thu không đủ bù chi. Cũng vì giá bán quá thấp mà nhiều cánh rừng trồng ở Đăk Lăk hiện nay đã quá chu kỳ (hơn 10 năm) người trồng không mặn mà với việc khai thác sản phẩm.

7. Bàn về một số hậu quả của mùa hạn kéo dài:

- Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 02/4 đưa tin: *Cứu trợ 550 hộ dân bị thiệt hại do hạn hán*. Bài báo cho hay: Trước tình hình hạn hán khốc liệt trên diện rộng, hàng chục nghìn hecta cây trồng bị giảm năng suất và mất trắng, cơ quan chức năng ở tỉnh nhận định nguy cơ thiếu đói trong thời gian tới là khó tránh khỏi. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh đang tiến hành thống kê những hộ thiếu lương thực để cứu đói khẩn cấp. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng tiếp tục vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, tổ chức cứu trợ cho đồng bào nghèo ở địa phương. Đây là nguồn cứu trợ rất kịp thời, giúp đồng bào nghèo trong đợt hạn hán đang xảy ra tại tỉnh. Trong quý II, tỉnh hội tiếp tục chỉ đạo cho các huyện tiếp tục vận động các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức các đoàn cứu trợ cho đồng bào bị hạn hán thiên tai. Đồng thời trích quỹ dự phòng để cứu trợ kịp thời cho đối tượng đặc biệt khó khăn do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh.

- Báo Tiền phong, ngày 05/4 có bài viết: *Sông Sêrêpôk cạn nước, du lịch kêu cứu*. Tác giả phản ánh mùa hạn kéo dài trong thời gian qua kết hợp với việc tích nước cho hồ chứa các nhà máy để xả theo giờ phát điện đã khiến phía hạ nguồn, lưu lượng của con sông không còn liên tục tuôn chảy mà trở nên thất thường, khi tràn bờ, khi khô khát. Nhiều cơ sở du lịch bên sông Sêrêpôk kêu cứu, tổn hại lớn nhất hiện nay là Công ty Du lịch sinh thái Bản Đôn. Theo ông Nguyễn Trụ, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch sinh thái Bản Đôn cho biết: Mùa hạn năm trước doanh thu của Công ty giảm 40%, còn năm nay mất hẳn 80% do khách chẳng còn hào hứng lưu trú.

- Báo Tuổi trẻ, Tiền phong, Sài gòn Giải phóng, Đăk Lăk đều đăng tải thông tin về việc *Tây Nguyên dồn sức chống hạn*. Các báo nhận định: Mùa khô Tây Nguyên đang vào giai đoạn khốc liệt, cây trồng bị khô hạn ngày một nhiều, chính quyền và nhân dân đã, đang tìm mọi cách để cứu cây trồng, do vậy phải huy động mọi nguồn lực giúp Tây Nguyên chống hạn. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), khu vực Tây Nguyên hiện đã có hơn 50 nghìn ha cây trồng bị thiếu nước; trong đó diện tích lúa hơn 14 nghìn ha, cà-phê hơn 34 nghìn ha. Diện tích bị hạn nặng và mất trắng hơn 4 nghìn ha. Đặc biệt, để cứu cây cà-phê, tỉnh ta đã nỗ lực chống hạn bằng nhiều

biện pháp. Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh- ông Mai Trọng Dũng: Những vùng lúa và cà-phê, xét thấy không thể cứu được lúa nữa hoặc quá thiếu nước thì có thể giảm nước cho lúa mà ưu tiên cho cây cà-phê, vì thiệt hại cây cà-phê hậu quả sẽ rất lớn sau này.

8. Về công tác phòng, chống dịch bệnh: Các báo Đắc Lắc, Đài PT-TH tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin *Đắc Lắc tiêu hủy trên 1.300 gia cầm mắc cúm A/H5N1*. Thông tin cho biết: Tại tỉnh ta, dịch cúm gia cầm vừa xuất hiện trên đàn vịt 1.300 con của gia đình ông Phùng Minh Chánh (tổ dân phố 4, thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana). Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, cho kết quả dương tính với cúm A/H5N1, nên đã tiêu hủy toàn bộ đàn vịt, đồng thời tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tiêm phòng, kiểm soát vận chuyển, khi phát hiện gia cầm mắc bệnh thì tiêu hủy ngay, không cần phải công bố dịch.

- Báo Đắc Lắc ngày 06/4 có bài viết: *Cần đề phòng sâu bệnh trong đợt hạn hán*. Từ đầu năm đến nay, tình hình khô hạn diễn biến phức tạp, tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng xảy ra tương đối nghiêm trọng. Theo thống kê của các huyện thì vụ đông xuân 2012 – 2013, sản lượng cây lương thực, cây ngắn ngày bị mất trắng vào khoảng 2.000 ha, các cây công nghiệp lâu năm thì có khoảng 30.000 ha bị khô hạn, thiếu nước từ đó sẽ giảm năng suất và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Cũng theo bài báo: Khi thời tiết nắng hạn kéo dài là điều kiện rất thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, nhất là bệnh rệp sáp trên cây cà phê. Điều kiện thời tiết khô hạn, độ ẩm thấp, rệp sáp phát triển lại hút thêm nhựa cây, từ đó dẫn đến tình trạng cây cà phê sinh trưởng và phát triển kém đi.

9. Thông tin về các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được các cơ quan báo chí cập nhật đăng tải, các đài phát thanh, truyền hình thường xuyên đề cập trong các chuyên mục quen thuộc như: *Bản tin an toàn giao thông* (Đài PT-TH tỉnh), *Chuyên mục Pháp luật đời sống* (báo Đắc Lắc); *chuyên mục pháp luật* của các báo Trung ương như Đài truyền hình Việt Nam; VOVNews, Quân đội Nhân dân, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, Tuổi trẻ, Dân trí, TTXVN,....

Theo phản ánh của các cơ quan báo chí, tình trạng mất an toàn giao thông diễn ra trong thời gian qua khá phức tạp, với sự gia tăng đột biến của các vụ tai nạn nghiêm trọng làm số người chết và bị thương tăng cao. Theo báo cáo tại *Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I năm 2013*, trong 3 tháng đầu năm 2013, TNGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2012. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh đã yêu cầu Ban ATGT các cấp, các sở, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục quán triệt Nghị quyết 88/NQ – CP của Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, Ban ATGT tỉnh đến từng cán bộ, đảng viên; tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về trật tự ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối với lực lượng Công an, cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát ,

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là tại các điểm nóng về tai nạn giao thông; ngành Giao thông vận tải phải quản lý chặt chẽ hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe....

10. Về tình hình an ninh trật tự:

- Ngày 13/4, báo Lao động đưa tin: *Đắk Lắk: Phó Giám đốc Nông trường Cao su bị tố đánh phụ nữ nhập viện*. Ông Trần Ngọc Đồng - Phó Giám đốc Nông trường cao su Phú Xuân, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk vừa bị gia đình em vợ là ông Nguyễn Văn Thường gửi đơn tố cáo có hành vi đánh đập một phụ nữ phải nhập viện. Ngay sau khi vụ xô xát xảy ra, công an viên thôn Tân Phú đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản. Còn theo bảng tổng kết hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Thanh Hồng nhập viện vào lúc 19h18 ngày 30/3, ra viện vào lúc 6h sáng 31/3, chẩn đoán bị đa chấn thương phần mềm. Vụ việc hiện đang chờ kết luận của cơ quan công an.

- Ngày 14/4 báo Công an nhân dân online đăng bài: *Sập bẫy nữ thầy bói, hàng chục nông dân trắng tay*. Bài báo phản ánh vụ việc bà Nguyễn Thị Hoài (53 tuổi, trú xã Pong Đrang, huyện Krông Púk) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo xác minh của cơ quan điều tra, liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Hoài, đến nay đã có 8 nạn nhân gửi đơn tố cáo với tổng số tiền bị lừa gần 20 tỷ đồng. Ngoài ra, số người liên đới đến việc huy động tiền của các nạn nhân là hơn 40 người. Về phía Nguyễn Thị Hoài, sau khi nhiều người phát hiện bị lừa nên đã kéo đến nhà đòi nợ, chửi bới. Vì sợ bị hành hung, ngày 9/10/2011, Hoài bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tháng 8/2012, Hoài bị bắt theo lệnh truy nã khi đang sống chui, sống lủi tại một nhà trọ ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

11. Một số thông tin nóng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội được các cơ quan báo chí tập trung đăng tải:

- Ngày 05/4, báo Đắk Lắk có bài: *Cần có biện pháp ngăn chặn nạn buôn bán mũ bảo hiểm kém chất lượng*. Bài báo nhận định: Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tăng cường việc kiểm tra các điểm kinh doanh mũ bảo hiểm (MBH) để phát hiện, xử lý các trường hợp mua bán MBH giả, nhái, kém chất lượng... Mặc dù các lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh MBH nhưng nhiều chiếc MBH giả không bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, không chứng nhận hợp quy, không đạt chuẩn vẫn được bày bán trên thị trường, nhất là ở các lề đường, vỉa hè của thành phố. Trên thực tế, nhiều người vẫn còn xem nhẹ việc đội MBH khi tham gia giao thông nên chỉ chọn mua những chiếc mũ gọn, nhẹ, giá rẻ, chỉ quan tâm nhiều đến kiểu dáng thời trang, màu sắc mà bỏ qua chất lượng cũng như chức năng của sản phẩm. Chính điều này đã tạo điều kiện để những điểm bán MBH kém chất lượng vẫn còn tồn tại.

- Báo Tin tức ngày 08/4 đưa tin: *Không có nước sinh hoạt vẫn phải... trả tiền*. Tác giả Quang Huy phản ánh: Từ đầu năm đến nay, trên 55.000 hộ đồng bào các dân tộc ở thành phố Buôn Ma thuật sống trong cảnh thiếu nước sinh

hoạt nghiêm trọng. Thế nhưng, hàng tháng bà con lại phải trả tiền nước sinh hoạt nhiều hơn gấp nhiều lần so với các tháng trước đây không bị cúp nước luân phiên, gây nên nhiều bức xúc trong dư luận. Đơn cử một gia đình ở đường Xuân Diệu, từ ngày 10/11/2012 đến ngày 10/12/2012 (lúc chưa cắt nước), sử dụng nước liên tục chỉ hết 16 mét khối nước, số tiền phải thanh toán là 60.200 đồng. Thế nhưng, cũng gia đình này, từ ngày 09/02/2013 đến ngày 09/3/2013 đã bị cúp nước luân phiên, thiếu nước sinh hoạt lại phải trả cho doanh nghiệp 72.800 đồng với 19 mét khối nước tiêu thụ.

- Các cơ quan báo chí như: Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Lao động, TTXVN, Dân trí, Thanh niên, An ninh Thủ đô... đồng loạt đăng tải thông tin phản ánh: Khoảng 10 giờ sáng ngày 09/4, nhiều người dân thôn Nà Ven, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn đã kéo đến cản trở nhà thầu thi công kênh dẫn nước Công trình thủy điện Sêrêpôk 4A, dẫn đến xô xát nghiêm trọng. Trong khi xảy ra xô xát giữa hai bên, có 2 phụ nữ bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn để khám và được chẩn đoán chấn thương phần mềm. Nguyên nhân sự việc là do người dân cho rằng Công ty CP thủy điện Buôn Đôn - chủ đầu tư thủy điện Sêrêpôk 4A - đào đường dân sinh để làm kênh dẫn dòng, sau đó xây dựng cầu không đảm bảo an toàn. Theo người dân phản ánh cầu được làm quá thấp so với mặt đường cũ, lại lệch tim đường hàng chục mét. Vì vậy đoạn đường bằng phẳng, thẳng tắp trước đây đã bị biến thành khúc cua có độ dốc lớn nên rất nguy hiểm, nhất là khi vận chuyển nông sản qua lại.

- Ngày 12/4, báo Đắk Lắk có bài: *Chợ hơn 30 tỷ bỏ không vì...không có đường vào*. Bài báo cho biết: Chợ Tân Hòa (cũ) nằm ở phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột được xây dựng cách đây hàng chục năm và hiện đã quá tải, xuống cấp trầm trọng. Cách chợ cũ khoảng 300 mét là chợ mới được xây dựng to, đẹp nhưng lại đang bị bỏ không. Nguyên nhân của tình trạng trên là do không có đường nối từ quốc lộ 26 vào chợ. Dự án này đã được phê duyệt, UBND TP. Buôn Ma Thuột giao cho phường Tân Hòa làm chủ đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, con đường này vẫn chưa triển khai được vì phải điều chỉnh thiết kế, và quan trọng nhất là vướng phải công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, ngày 04/01/2013, UBND TP. Buôn Ma Thuột có Quyết định số 12/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ thi công công trình. Thế nhưng, hiện mới chỉ có 6/25 thuộc diện bị thu hồi đất đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Trước tình trạng đường chậm thi công khiến chợ không thể hoạt động, Công ty TNHH Nhân Phú đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền phường, thành phố và các ngành chức năng sớm làm đường để phục vụ việc buôn bán của tiểu thương và người dân địa phương. Mới đây nhất, ngày 04/4/2013, UBND TP. Buôn Ma Thuột có thông báo (lần cuối) số 65/TB-UBND yêu cầu các hộ dân thuộc diện giải tỏa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và khẩn trương di dời toàn bộ tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công chậm nhất trước ngày 10/4/2013. Vậy nhưng, đến thời điểm này vẫn chưa có hộ dân nào thực hiện chỉ đạo trên. Ông Giám đốc Công ty TNHH Nhân Phú bức xúc: “Chúng tôi phải thuê đất của người dân để đi lại, vận chuyển vật liệu xây

dựng công trình. Một khi chợ không thể hoạt động thì không thu được lợi nhuận, trong khi đơn vị phải trả lãi ngân hàng mỗi tháng 100 – 200 triệu đồng”.

- Thông tấn xã Việt Nam ngày 15/4 có bài viết: *Cần ngăn chặn mua bán cây được cho là “thần dược chữa được bách bệnh”*. Bài báo phản ánh: Hiện trên nhiều tuyến đường tại thành phố Buôn Ma Thuột có nhiều người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số bày bán ở vỉa hè một loại cây được giới thiệu là cây mật nhân và được đồn thổi cho là cây “thần dược chữa được bách bệnh” dưới nhiều dạng (đã thái nhỏ từng lát, từng đoạn cây hoặc nguyên cây khô). Việc làm này không những gây mất mỹ quan thành phố mà còn vi phạm đến tài nguyên rừng. Theo bác sĩ Cao Minh Toàn, Phó Giám đốc Sở Y tế, hiện nay vẫn chưa xác định đây có phải là cây mật nhân hay không. Bác sĩ khuyến cáo, bà con có nhu cầu nên đến bệnh viện Đông y hay các cửa hàng Đông dược trên địa bàn mua để được tư vấn, hướng dẫn sử dụng hợp lý, không nên sử dụng cây thuốc tùy tiện, bừa bãi có hại cho sức khỏe.

- Báo Công an nhân dân online có bài viết: *Xây làng định cư giữa vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên*. Bài báo phản ánh Buôn Lách Ló (xã Nam Ka, huyện Lắk) nằm lọt thỏm giữa vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka. Mặc dù đã được chính quyền đồng ý đầu tư trung bình 1,3 tỷ đồng/hộ dân, nhưng việc lập làng định cư ngay trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên sẽ kéo theo nhiều hệ lụy mà không thể lường hết... Theo ông Lương Vĩnh Linh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh nhận định: “Không nên để một lượng dân đông đúc như vậy trong vùng rừng đặc dụng, cho dù dân ở đó có khó khăn đến mấy. Nên tổ chức đưa họ ra những vùng tốt hơn vì về lâu dài, tính bền vững của dự án là rất kém, dù sau này cuộc sống của họ có khá lên thì cũng rất khó mà giữ được rừng”. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần tính toán lại tính khả thi của dự án, có như vậy những cánh rừng nguyên sinh của đại ngàn của Tây Nguyên nói chung, Đăk Lăk nói riêng mới hy vọng mãi mãi còn lại cho đời sau.

- Báo Đăk Lăk và một số báo khác như Thông tấn xã Việt Nam, Tiền phong, Tuổi trẻ, Công an thành phố Hồ Chí Minh ... đồng loạt đăng tải thông tin phản ánh: Từ nhiều tháng nay, trên dòng sông Krông Ana đoạn chảy qua huyện Krông Bông có hàng trăm người dân thuộc các xã Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa Phong tập trung xuống sông trực vớt gỗ. Theo nhiều người dân sống ở hai bên bờ sông Krông Ana, chính từ việc trực vớt gỗ ở dưới dòng sông đã gây sạt lở nghiêm trọng 2 bên bờ sông, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân sống xung quanh. Tuy nhiên, việc khai thác, trực vớt gỗ đã diễn ra trong nhiều năm nay, nhưng chính quyền ở các địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý.

- Báo Lao động và một số cơ quan báo chí khác như: Công an nhân dân online, báo Đăk Lăk... đồng loạt đăng tải thông tin phản ánh về thực trạng “cà phê bẩn” trên địa bàn tỉnh. Các báo cho biết: Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2013, Thanh tra Sở NN&PTNT đã kiểm tra, phát hiện 14 cơ sở sản xuất, chế biến cà phê bột trên địa bàn tỉnh không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố. Hàm lượng caffeine trong hầu hết các mẫu sản phẩm kiểm tra chỉ đạt 0,2 - 0,47%, quá thấp so với mức chuẩn quy định. Điển hình như: Cơ sở sản xuất cà phê bột Thanh Thủy thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Thanh Thủy

(thôn 1, xã Cư Ebur, TP.Buôn Ma Thuột) là một trong những thương hiệu cà phê lớn ở Buôn Ma Thuột, có đến 3 mẫu cà phê bột có hàm lượng caffeine thấp dưới tiêu chuẩn 1% (theo TVVN 5251:2007). Hàng loạt các cơ sở chế biến cà phê khác như Cao Thiện, Ý Việt (xã Hoà Khánh, TP.Buôn Ma Thuột), cà phê Nguyên Lâm (Tân Tiến, Hoà An, huyện Krông Pắc), Mê Việt (phường Tân Hoà, TP.Buôn Ma Thuột), Đất Việt (thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana), Uyên Tâm (huyện Cư M'gar)... đều có hàm lượng caffeine chỉ đạt 0,2- 0,3%. Trong khi đó, hầu hết các cơ sở này đều công bố hàm lượng caffeine trên bao bì là lớn hơn hoặc bằng 1%. Có thể nói, qua việc kiểm tra, xử phạt của cơ quan chức năng một lần nữa khẳng định thị trường cà phê bột trong nước đang có nhiều lỗ hổng lớn trong khâu quản lý chất lượng.

III. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 5/2013:

Tháng 5/2013 các cơ quan báo chí cần lưu ý tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy vào cuộc sống; đặc biệt chú trọng tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Triển khai, quán triệt việc học tập các kết luận, nghị quyết TW6 (khóa XI).

2. Tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên truyền về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 17/4/2013;

4. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền về hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà theo tinh thần Quy chế số 05/QC-UBND-TĐTN ngày 27/3/2013 về việc phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk.

5. Tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép theo tinh thần Công văn số 2222/UBND-NN&MT ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 487/CD-TTg, ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Tuyên truyền Kế hoạch số 2344/KH-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

7. Tuyên truyền các hoạt động thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2013); 195 năm Ngày sinh Các-Mác (05/5/1818 - 05/5/2013); 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2013); 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) và Tháng Công nhân 2013 do Trung ương phát động.

8. Tuyên truyền phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).

9. Tiếp tục tuyên truyền để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm chủng virus cúm A/H7N9 vào Việt Nam, cũng như triển khai các biện pháp phòng chống tại cộng đồng, tránh lây nhiễm sang người.

10. Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông...

11. Phản ánh kết quả năm học 2012-2013 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.

nhc
Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo;
- UBND các huyện, TX, TP;
- UBND các xã Ia Lốp; xã Ea Bung; xã Ia Rvê (Ea Súp); xã Krông Na (Buôn Đôn);
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP; BC-XB.

} (để b/c)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tý